

BIZส่งสัญญาฉบับQ3อู่ฟู้แบ็กล็อกเต็มมือ1.6พันล.



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

กันหุ้บ - บอสใหญ่ BIZ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” ส่งสัญญาฉบับ Q3 แจ่ม หลังเตรียมส่งมอบแบ็กล็อกที่มีอยู่กว่า 1.6 พันล้านบาทให้ลูกค้า แคมไฮซีชันขายเครื่องมือทางการแพทย์หนองบัวเต๋อต่อ เดินหน้าชิงงานใหม่ 500-600 ล้านบาท หวังกว้างงานให้ได้มากที่สุด ฟากโบรกแนะนำ “ซื่อ” เคาะพื้นฐาน 4.80 บาท

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิสิเนสสโอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือ → **อ่านต่อหน้า31**

BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว(Maintenance Service) เปิดเผยว่า บริษัทคาดทิศทางผลประกอบการไตรมาส 3/2561 น่าจะดีกว่าไตรมาส 2/2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีงานในมือ (Backlog) รอส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ราว 1,600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้เข้ามาในไตรมาส 3 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท หรือมีโอกาสรับรู้รายได้เข้ามามากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการรับมอบสินค้าของลูกค้า

● ผลงานครึ่งหลังเจิดฉาย

ขณะที่ภาพรวมในครึ่งปีหลังของปี 2561 จะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีชันของการส่งมอบสินค้า หรือเป็นช่วงที่ลูกค้าจากหน่วยงานรัฐจะมีงบประมาณเพื่อซื้อสินค้าในolumการแพทย์เป็นจำนวนมาก และคาดว่าปีนี้การซื้อสินค้าทางการแพทย์จะเร็วกว่ากำหนด อีกทั้งบริษัทจะเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทคาดว่าจะยื่นเสนอราคาเพื่อจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฉายมะเร็งรังสีให้กับลูกค้า น่าจะมีงานออกมาประมาณ 500-600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะยื่นเสนอราคา และคาดหวังจะ

ทำงานใหม่เข้ามาให้ได้มากที่สุด สำหรับภาพรวมในปีนี้บริษัทมั่นใจรายได้จะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อนที่ 623.43 ล้านบาท ส่วน 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 165.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 17.79 ล้านบาท

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งที่จังหวัดชลบุรี ล่าสุดบริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและลงเสาเอกไปแล้ว หากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะโครงการดังกล่าวเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะช่วยให้ฐานรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเพียงแค่อำนาจรายได้จากการผลิตเครื่องรักษา มะเร็งเพียงอย่างเดียว

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของ BIZ มีรายได้อยู่ที่ 165.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 17.79 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นไปตามคาด เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก BIZ จะยังไม่มีกำรับรับรู้รายได้จากงานเข้ามามากนัก แต่คาดว่าจะในช่วงครึ่งปีหลัง BIZ จะสามารถรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่พันกว่าล้านบาทเข้ามาได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารประกาศว่าจะรับรู้รายได้เข้ามาครึ่งปีหลังอีก 3 โครงการ

แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายวิเคราะห์ขอติดตามการ

ให้ข้อมูลของ BIZ ในวันนี้ (28 ส.ค.61) ผ่านการออก Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนว่าครึ่งปีหลังจะมีทิศทางเติบโตอย่างไรหากมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิเคราะห์จะอัปเดตบทวิเคราะห์ รวมถึงราคาเป้าหมายใหม่อีกครั้ง

● สองเป้า 4.80 บาท-“ซื่อ”

ก่อนหน้านั้นฝ่ายวิเคราะห์ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ BIZ โดยมีรายละเอียดว่า ฝ่ายวิเคราะห์ยังคงสมมติฐานรายได้รวมปี 2561 ที่ 660 ล้านบาท สูงขึ้น 7.0% มาจากรายได้จากการขาย 412 ล้านบาท รายได้จางานบริการ 133 ล้านบาท รายได้จางานก่อสร้าง 115 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 121 ล้านบาท ส่วน GPM งานขาย คาดจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 11.5% มาที่ 13.0% คาดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข่งค่าของเงินบาท ทำให้บริษัทจะมีต้นทุนนำเข้าลดลง ประกอบกับการควบคุมต้นทุนอื่นๆ ทั้งนี้ทำให้กำไรปี 2561 อยู่ที่ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน

คาดว่าบริษัทจะมีงานใหม่เข้ามาต่อเนื่อง จากปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าอีกหลายราย ประกอบกับตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์สูง โดย ณ ระดับราคาหุ้นปัจจุบัน ทางฝ่ายยังคงคำแนะนำ “ซื่อ” ส่วนราคาพื้นฐานปี 2561 ประเมินเท่ากับ 4.80 บาท